



ฉบับที่ 7 / 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก
และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/2559”

นายเกษม จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 320 คน ทั้งนี้ นายเกษม ฯ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ โดยได้อธิบายภาพรวมทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางดีขึ้นจากการท่องเที่ยว การลงทุนของภาครัฐ และมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริโภคและการลงทุนในท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทสำคัญของระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อ “คุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการทางการเงิน และคุ้มครองข้อมูลเครดิต”

โดย นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายธฤต ศรีอรุณทัต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และนายวิระยุทธ เลิศพูนวิโลกุล ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีเนื้อหาสำคัญในการเน้นย้ำถึงความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินไทย บทบาทและความพร้อมในการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ระบบการจัดเก็บข้อมูลเครดิตต่อการสร้างวินัยทางการเงิน และบทบาทของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินในการคุ้มครองและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน

การสัมมนาภาคบ่าย หัวข้อ “โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559” โดย นายเกตโกลม ไพโรทวีพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการประกันภัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ การพัฒนารูปแบบการประกันภัยให้เหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนแนวทางในการรับประกันภัยในปี 2559 โดยเพิ่มจำนวนพื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัย และแก้ไขปัญหาของโครงการในปีการผลิตที่ผ่านมา

การสัมมนาทั้ง 2 ช่วง เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางการเงิน ตลอดจนความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายสำคัญที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีส่วนสำคัญในการเสนอแนะและขับเคลื่อน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนตลอดจนระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ